



## ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ตามที่ประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง วิชาการคอมพิวเตอร์

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ขอให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

### ๒. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ดังนี้

- ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  - ๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
  - ๓) ต้องไปถึงสถานที่สอบข้อเขียนตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกหลังจากที่ ศบร. ได้เรียกถึงลำดับที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
  - ๔) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด
  - ๕) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกและคณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

/๔.กำหนด...

๔. กำหนดประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก และทางเว็บไซต์ [gps.dlt.go.th](http://gps.dlt.go.th) , <http://apps.dlt.go.th/hr> , [www.dlt.go.th](http://www.dlt.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนุตน์นันทน์ นุตาลัย)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

รายละเอียดในการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกำหนดวัน เวลา และสถานที่  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
แนบท้ายประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก	เลขประจำตัวผู้สมัคร	สถานที่ในการคัดเลือก	อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
<b>สอบข้อเขียน</b> <b>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</b> วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่ง ผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	๖๐๐๑ - ๖๐๑๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่ง ผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒	- ปากกาน้ำเงิน - น้ำยาลบคำผิด

หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัย (จัดเตรียมมาเอง) ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  
แนบท้ายประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน ๑๐ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		
๑	นาย	ธนกร	ก้องเกียรติกุล
๒	นางสาว	ศิริยากร	จันทะดวง
๓	นาย	กันตินันท์	ลีตระกูล
๔	นาย	พีรวิชญ์	เมืองสุวรรณ
๕	นางสาว	สุพิศรดา	ทรัพย์ชัยเหล็ก
๖	นาย	ภัทรพล	พูนสมบัติ
๗	นางสาว	จิตราพร	ศิริวัฒน์เกตุ
๘	นาย	พริษฐ์	พัตรสงวน
๙	นางสาว	พิรยา	แสงเรืองรอบ
๑๐	นางสาว	โชติกา	มังกรแก้ว